

"พอล"หมึกยักษ์..หนักทำนาย ตันตระกุลกำเนิดยุคแคมเบรียน

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ค. 2553

แม่นยำ...100% สำหรับการ ทำนาย ของเจ้า "พอล"..ปลาหมึกยักษ์นักฟันธง วัย 2 ปี แห่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ "เดอะ ซีไลฟ์" ในเมือง โอเบอร์เฮาเซน ของ เยอรมนี

"พอล" ปลาหมึกยักษ์ได้สร้างความปວใจให้กับชาวเยอรมัน เจ้าของสวนสัตว์ที่มันพำนักอาศัยอยู่ เมื่อผลการทำนายที่ว่า..สเปนจะชนะเยอรมัน..ในนัดรองชนะเลิศ ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกซึ่ง...ผลที่ออกมาก็ถูกต้องตามคำทำนาย...!!!

ชาวเมืองเจ้าของสวนสัตว์กำลังหาหนทางที่จะนำมันมาทำเป็นปลาหมึกย่าง.. ชลช เพื่อชำระแค้นที่มันไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินที่อยู่อาศัย...แต่ความจริงแล้วชีวิตของ "พอล" นั้นเกิดใน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เมืองเวย์เมธ ประเทศอังกฤษ แล้วคอยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ เยอรมนี จนทุกวันนี้

...พีโอน่า สมิต เจ้าหน้าทีจาก พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำเมืองเวย์เมธ เผยว่า เมื่อครั้ง "พอล" อยู่ที่ เมืองผู้ดี มันไม่เคยแสดงอะไรออกมาเลย กระทั่งมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 มันจึงเผยแพร่สวรรค์ทางด้านการทำนายออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน (โดยมนุษย์จัดกล่องใส่หอยให้มันเลือก)

หลายชีวิต ขอขุดประวัติชีวิตตันตระกุล พอล หมึกยักษ์..มาให้รับรู้กัน โดยคนไทยมักเรียกมันว่า ปลาหมึก แท้จริงแล้วไม่ใช่ปลา แต่เป็น สัตว์ทะเล ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Coleoidea) มีขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ไต่รวดเร็ว ว่องไว มี หงวนรอบปาก 4-5 คู่ บนหงวนมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถว อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน ชั้นเซฟาโลพอด ซึ่งเป็นชั้นของสัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนิ่ม ส่วนใหญ่มีกระดูก หรือเปลือกอยู่ภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นทุนหรือพุงรวงกาย เรียกว่า ลิ้นทะเล

ส่วนคำว่า Cephalopoda ที่ใช้เรียกหมึก มาจาก ภาษากรีก แปลรวมกันว่า "สัตว์หัว-เท้า" (head-footed animals) เนื่องจากหมึกเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนขา เพียงแต่มีระยะคืบยื่นออกจากจากรอบๆ บริเวณปากเรียกว่า หงวน เท่านั้นเอง

ตันตระกุล หมึกยักษ์ วิวัฒนาการมาจาก มอลลัสคา ในปลาย ยุคแคมเบรียน หรือเมื่อ ราว 500 ล้านปี ก่อน ปัจจุบันพบ กว่ 1,000 ชนิด ใหญ่ที่สุด คือ หมึกมหึมา อยู่ในอันดับหมึกกล้วย อาศัยอยู่ในห้วงน้ำลึกของ มหาสมุทร แอตแลนติก อาจยาวได้ถึง 14 เมตร

หมึกยักษ์...เป็น สัตว์เพียงไม่กี่ชนิดในโลกที่สามารถพรางตัว ด้วยการเปลี่ยนสีลำตัวได้อย่างรวดเร็วคล้ายกับ สีของหลอดไฟอออน เนื่องจากเซลล์ บนผิวหนังที่เรียกว่า Chromatophore ซึ่งอยู่ตามบนลำตัวมากกว่าตามข้าง ด้านในมีเม็ดสี

เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะดึงผนังของเซลล์เหล่านี้ให้ขยายใหญ่ขึ้น จึงทำให้สีสันของลำตัวแปรเปลี่ยนไปมาได้ ซึ่งเป็น การพรางตัว และแสดงออกถึงอารมณ์ได้อีกด้วย

หมีทุกชนิดเป็นสัตว์กินเนื้อ โดยจะออกล่าเหยื่อที่เป็นสัตว์น้ำชนิดต่างๆเป็นอาหาร ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งสายพันธุ์เดียวกัน ส่วนมากจะมี อายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 4 ปี เมื่ออายุ 3 เดือน ก็สามารถสืบพันธุ์ได้ โดยจะจับคู่ตัวผู้จะไขหนวดตั้งถุงสุเปิร์มไว้บริเวณรอบปากตัวเมีย หลังจากนั้นตัวเมียจะวางไข่ไว้ในโพรง หรือติดกับวัสดุต่างๆ ใต้น้ำ เช่น หินหรือปะการัง และดูแลลูกจนกระทั่งฟักออกมาเป็นตัว

ย้อนกลับไปทั้งท้ายกับเจ้าหมีก "พอล" ทุกวันนี้มันกลายเป็น สัตว์ยอดนิยมในสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก หรือ ทวิตเตอร์ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการเป็นเซเลบ ที่มีผู้ติดตาม (Facebook หมีกพอล) และมีผู้เข้าชมมาก ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเลยทีเดียว...

โอลิเวอร์ วาเลนเซียค ผู้ดูแล "พอล" คนปัจจุบัน บอกด้วยว่า อายุขัยของมัน เหลือไม่ถึง 2 ปี (ไม่ทันบอลโลก 2014) แต่มันยังใช้ชีวิตตามปกติ กินๆ นอนๆ แถมยังทำท่าทางนิ่งเฉย ไม่รู้ไอ้ไหนไหนเลยสักนิดเดียว... ว่าตัวมันนั้น โด่งดังเป็นดาวเด่นที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีไปอีกนานเท่านั้น...!!!

ไชยรัตน์ สัมฉน

ขอบคุณที่มาจาก **หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ** <http://www.thairath.co.th/content/edu/97350>